

# “กรมพลศึกษา” เตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน



ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมพลศึกษา” เตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน 23-27 มี.ค.นี้

“กรมพลศึกษา” เปิดตัวโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการคืนความสุขสู่สังคมไทย “การแสดงแสง สี เสียง และการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” ให้ประชาชนได้สัมผัสกับวิถีความเป็นไทย เพื่อคงเอกลักษณ์และสืบสานกีฬาพื้นบ้านไทยให้คงอยู่ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน 23-27 มี.ค.นี้

นายนเร เหล่าวิชา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา เตรียมจัดโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา ทรงสนพระทัยด้านการกีฬามา นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พร้อมทั้งทรงให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬาไทยมาโดยตลอด นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พลสกนิกรชาวไทย ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและใช้การกีฬาสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ทั้งยังเป็นการดำรงคุณค่า เอกลักษณ์ วิถีกีฬาพื้นบ้านไทยให้สืบสานเป็นประเทศที่ดั่งงามจนถึงปัจจุบัน

“กรมพลศึกษา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในชาติ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่ง ในการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นมหกรรมการแสดงแสงสีเสียง และการละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน ที่หาชมได้ยากเพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก และมีโอกาสสัมผัสกับวิถีความเป็นไทยในอีกด้านหนึ่ง เป็นการคืนความสุขให้ประชาชน ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการกีฬา ห่างไกลยาเสพติด สร้างเสริมความสามัคคี ประองตอง สร้างความสุข เต็มรอยยิ้มให้กัน เป็นการส่งต่อความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทย” นายนเร

สำหรับโครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน” คืนความสุขให้ประชาชน ภายใต้แนวคิด THAI PARADISE CARNIVAL โดยภายในงานจะมีการแบ่งพื้นที่การจัดงานดังนี้ 1.

การแสดง ประกอบการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรีชาด้านการกีฬาและ

นั้นหนาการ 2.การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา นักแสดง 3.การแสดงการเล่นพื้นเมือง 4.การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง 5.นิทรรศการวิถีชีวิตไทย ๔ ภาค 6.การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสินค้าจากสภาอุตสาหกรรม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23-27 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.dpe.go.th](http://www.dpe.go.th) /โทรศัพท์ 02-2140120